



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ นว ๕๒๐๐๖/๒๗๓๙ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) ในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศลง web site ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ดังรายการดังต่อไปนี้

๑. ชื่อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวันและเครื่องพ่นหมอกควัน (เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ชื่อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ รายการ (เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ว่าที่ ร.ต.

(จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ประกาศเทศบาลนครสวรรคร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน และเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครสวรรคร์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน และเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน และเครื่องพ่นหมอกควัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทศาลนครสวรรคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หักปรวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวภัทราวดี นิโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรคร์



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า
จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท ไฟศาลนครสวรรค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวภัทราวดี นิโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์